
      
รายงานการประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ครั้งที่ 8/2567 

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 น.  
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
    

ผู้เข้าประชุม   

1. ศ. (พิเศษ) ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
2. นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
3. ผศ.ปฏิวัต ิ บุญมา ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ณ ห้องประชุมฯ 

   กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง 
4. นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
5. นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
6. ศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
7. ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
8. ดร.พระนาย  กังวาลรัตน์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมฯ 
9. ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
10. ผศ. ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
11. ศ. ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
12. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
13. รศ. ดร.อำนวย คำตื้อ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
14. ดร.สมชัย   ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องประชุมฯ 
15. นางยินดี  วัชรพงศ์   ต่อสุวรรณ  กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
16. ผศ. ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
17. อาจารย์ธานี สมวงศ ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
18. อาจารย์สัญญา คำจริง กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมฯ 
19. ผศ. ดร.กฤตย์ตนัย ธารารัตนสุวรรณ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร  ณ ห้องประชุมฯ 
20. ผศ.อำนาจ สุขแจ่ม กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
21. รศ. ดร.มนตรี  สังข์ทอง กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
22. ผศ.ชาญชัย   ชูทุ่งยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
23. อาจารย์ธง   คำเกิด กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
24. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์  อังศุเศรณี กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ ณ ห้องประชุมฯ 
25. น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง เลขานุการสภาฯ    ณ ห้องประชุมฯ 
26. ผศ. ดร.ศศิกานต์ สุวรรณประทีป ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 
27. อาจารย์ ดร.ปวิชญา โภชฌงค ์ ผู้ช่วยเลขานุการสภาฯ   ณ ห้องประชุมฯ 

 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ี 8/2567 หน้า  2 
 

 
 

ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. รศ. ดร.ประมุข อุณหเลขกะ  อธิการบดี    ลาประชุม 
2. ผศ. ดร.เจษฎา จันทร์ผา กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ลาประชุม 
3. ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร ลาประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิศาล พิริยะสถิต ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. นางสาวธนิฎา ไตรวรานนท์ ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. นายพิชัย คุ้มหรั่ง ที่ปรึกษาด้านงบประมาณและแผน ณ ห้องประชุมฯ 
4. อาจารย์เฉลิม  ขุนเอียด รองอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
5. อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม รองอธิการบดี    ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. อาจารย์สุภัทรา  วิลามาศ ผู้ช่วยอธิการบดี    ณ ห้องประชุมฯ 
7.  ผศ. ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ณ ห้องประชุมฯ 
8.  ผศ. ดร.ธงชัย  อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมฯ 
9.  ผศ. ดร.สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
10.  อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์   ณ ห้องประชุมฯ 
11.  ผศ. ดร.วารุณี  ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมฯ 
12.  ผศ. ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ ณ ห้องประชุมฯ 

และงานทะเบียน 
13.  นางฤทัยชนก โพธิ์งาม รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมฯ 
14.  นายวิชัย นระมาตย ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการ ฯ  ณ ห้องประชุมฯ 
15.  นายศุภชาญ ไตรวรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะวิศวกรรมฯ ณ ห้องประชุมฯ 
16.  นางสาวสุภาพร รุ่งกลาง นักตรวจสอบภายในชำนาญการ  ณ ห้องประชุมฯ 
17.  นางสาวบุญญานันท์ หอมละม้าย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
18.  นายสุบิน เอกจิตต ์ รักษาการฯ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมฯ 
19.  นางสาวกมลชนก ลมสมบุตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
20.  นางสาวปุณณภา แป้นจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
21.  นายพีระศักดิ์ จีนันตะ นิติกร     ณ ห้องประชุมฯ 
22.  นายเอกลักษณ์ นนทะวงษ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
23.  นางปัญชลิกา ภู่มณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
24.  นางรุ้งนภา ภาคพิจารณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ณ ห้องประชุมฯ 
25.  นางสาวณชนก เรืองสะอาด นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ณ ห้องประชุมฯ 
26.  นายฐิตินันท์ ภู่พันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ณ ห้องประชุมฯ 
27.  นายวรพันธ์ ยวงจันทร์ นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษา  ณ ห้องประชุมฯ 
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โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าประชุม จำนวน 24 ท่าน ซึ่งครบตามองค์ประกอบ และมีจำนวน 
ไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั ้งหมดเท่าที ่มีอยู ่ จำนวน 27 ท่าน จึงเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อ 12 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว ่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2556 และถือว่าเป็นการแสดงตนตามมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 และตามข้อ 5 (1) และข้อ 8 ของประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย
กล่าวเปิดการประชุม 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ
ตามระเบียบการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1.1 AI ทำให้เกิดอาชีพใหม่ มหาวิทยาลัยควรผลิตบุคลากรรองรับ 

นายกสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นว่า AI เป็นเทคโนโลยีที ่กำลังมีความสำคัญต่อสังคมยุคใหม่  
โดยส่งผลกระทบต่ออาชีพของประชาชนทั ้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ และอื ่น ๆ  
มากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ มหาวิทยาลัยจึงควร เสริมสร้างทักษะด้าน  AI ให้กับบุคลากรรวมทั้งการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถด้าน AI เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 
 
 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า จากวีดิทัศน์ที ่ได้นำเสนอ 
ในที ่ประชุมฯ ให้แง่คิดว่าแม้ AI นั ้น จะทำให้งานบางอย่างหายไป แต่ขณะเดียวกันนั ้นก็ทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้น 
ซ่ึงเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน AI เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงควรจะผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน AI และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยควรจะสามารถสร้าง AI ได้ด้วย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.1.2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและ SME ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

ตามท่ีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานวัตกรธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก (SMEs & Start Up Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

1. เพื ่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ วิชาชีพ สู ่การเป็นผู ้ประกอบการ 
ให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป 

2. เพื ่อให้อาจารย์ร ่วมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้  SMEs & Start Up Thailand และร่วมวินิจฉัยธ ุรกิจ 
ในฐานะนักวิชาการ 

3. เพื่อสร้างเครือข่ายให้นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ อาจารย์ ที่สามารถต่อยอดแนวความคิด
ธุรกิจนวัตกรรมพัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงให้กับประเทศ 

4. เพ่ือประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
การจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู ้สมัครทั้งสิ ้น 112 กิจการ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 60 กิจการ 

ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่สอง จำนวน 40 กิจการ และคัดเลือกเหลือ จำนวน 23 กิจการ จากการดำเนินงานจนถึงรอบ
สุดท้ายที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะมีการประกาศผลผู้ชนะการ
แข ่งข ัน SMEs & Start Up Thailand 2024 จากผ ู ้ เข ้าแข ่งข ันจำนวน 16 ทีม ค ัดเล ือกเหล ือจำนวน 4 ทีม 
โดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนการลงทุน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท จำนวน 2 ทีม และ จำนวนเงิน 
500,000 บาท จำนวน 2 ทีม รายละเอียดปรากฏในไดรฟ์เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ (เพ่ิมเติม) 

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมในความสำเร็จของโครงการนี้ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ตามที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทำหนังสือติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการตามมติ  
ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปยังหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เมื ่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 และขอให้หน่วยงาน 
ส่งกลับคืนมาภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 นั้น 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้รับรายงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2567) ดังนี้ 
1. เรื่องท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 เรื่อง 

ตารางสรุป เรื่องท่ีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

เรื่อง จำนวน 
1. เรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 5 
2. เรื่องเชิงนโยบายและการบรหิาร 3  
3. เรื่องการจัดการศึกษา 7 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สินและการจัดหารายได้ - 
5. เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 4 
6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งและการยุบเลิกคณะกรรมการ 3 

รวมทั้งสิ้น 22 

2. เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการดำเนินการ จำนวน 78 เรื่อง  

ตารางสรุป เรื่องท่ีอยู่ในระหว่างการดำเนินการ 

เรื่อง อยู่ในกำหนดกรอบ
ระยะเวลา (เรื่อง)# 

เลยกำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)* 

ไม่ได้กำหนดกรอบ
ระยะเวลา(เรื่อง)? 

รวม 
(เรื่อง) 

1. เรื่องการออกข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศ 

8 - 20 28  

2.เรื่องเชิงนโยบายและการ
บริหาร 

2 - 37 39 

3. เรื่องการจัดการศึกษา 7 - 1 8 
4. เรื่องการบริหารทรัพย์สิน
และการจัดหารายได ้

- - - - 

5.เรื่องการแต่งตั้งบุคคลและ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

- - - - 

6. เรื่องการพิจารณาแต่งตั้ง
และการยุบเลิกคณะกรรมการ 

- - 1 1 

7.เรื่องที่อยู่ระหว่างรอหน่วย 
งานภายนอกดำเนินการ 

- - 2 2 

รวมทั้งสิ้น 17 - 61 78 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ี 8/2567 หน้า  7 
 

 
 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จ ึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดทราบ  รายงานผลการดำเน ินงานตามมต ิท ี ่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย 

ผ ู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์ปฏ ิว ัต ิ  บ ุญมา ประธานสภาคณาจารย ์และข ้าราชการ กรรมการสภาฯ  
โดยตำแหน่ง ในฐานะประธานคณะทำงานกลั่นกรองฯ กล่าวสรุปว่า เรื่องเชิงนโยบายและการบริหารมีทั้งหมด 39 เรื่อง 
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบทั้งหมด 20 เรื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวาระลับจำนวน 12 เรื่อง ที่อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริง
ซึ่งจะเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.2 รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 

ตามที่ที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2567 
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 รายงานผลการปฏิบัติตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและความเห็นเพิ่มเติมจากรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
ระเบียบวาระที่ 1.2.9 การส่งนักศึกษาของ Open University ประจำมณฑล Fujian 2 สาขา มีมติมอบสำนักส่งเสริม
ว ิชาการและงานทะเบ ียนรายงานยอดน ักศ ึกษาจากระบบท ุกระบบ และโครงการ เสนอต ่อท ี ่ประชุม  
สภามหาวิทยาลัยทราบ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ดังนี้ 

ตารางที่ 1  แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำแนกตามโครงการ 
 

ลำดับ
ที ่

โครงการ 
แผนการรับ (คน) จำนวนนักศึกษาใหม ่

ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับการศึกษา 
รวม 

1/2567 2/2567 รวม ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี บัณฑิต 
1 ปกติ 5,363 185 5,548 175 406 1 4,067 138 4,787 
2 พิเศษ 230 - 230 - - - 24 0 24 

  รวมท้ังสิ้น 5,593 185 5,778 175 406 1 4,091 138 4,811 
 

หมายเหตุ: โครงการพิเศษ มีดังนี้ 
1. นักศึกษาต่างชาติ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การจัดการเรียนการสอนกับ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การบัญชีห้องเรียนอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project (AIP) – RUS&SNC) คณะบริหารธุรกิจ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ห้องเร ียนอัจฉร ิยะ การจ ัดการเร ียนการสอนกับ บร ิษ ัท เอส เอ ็น ซ ี ฟอร ์เมอร ์ จำกัด (มหาชน)                             

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ตารางที่ 2  แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำแนกตามศูนย ์
 

ลำดับ
ที่ 

คณะ 

แผนการรับ (คน) จำนวนนักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับการศึกษา 
รวม 

1/2567 2/2567 รวม ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตร ี บัณฑิต 

1 พระนครศรีอยุธยา หันตรา 1,340 5 1,345 - 35 1 1,101 31 1,168 

2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกร ี 1,070 - 1,070 175 219 - 611 52 1,057 

3 นนทบุรี 1,725 - 1,725 - 28 - 1,401 29 1,458 

4 สุพรรณบุรี 1,458 180 1,638 - 124 - 978 26 1,128 

  รวมทั้งสิ้น 5,593 185 5,778 175 406 1 4,091 138 4,811 
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ตารางที่ 3  แสดงจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จำแนกตามคณะ 
 

ลำดับ
ที่ 

คณะ 

แผนการรับ (คน) จำนวนนักศึกษาใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับการศึกษา 
รวม 

1/2567 2/2567 รวม ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตร ี บัณฑิต 

1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 428 180 608 - - - 143 11 154 

2 
เทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

370 5 375 - - 1 209 18 228 

3 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2,520 - 2,520 175 406 - 1,837 52 2,470 

4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 800 - 800 - - - 497 28 525 

5 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1,125 - 1,125 - - - 1,113 16 1,129 

6 ศิลปศาสตร์ 350 - 350 - - - 292 13 305 

  รวมทั้งสิ้น 5,593 185 5,778 175 406 1 4,091 138 4,811 

 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื ่นชมมหาวิทยาลัยที ่สามารถ 
เพิ ่มจำนวนนักศึกษาจากยอดเดิมเมื ่อปี 2566 ที ่ได้จำนวน 3,200 กว่าคน และปี 2567 ได้จำนวน 4,811 คน  
ซึ่งเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,600 คน 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.3 รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project: AIP-
RUS) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามท่ีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) 
ดำเนินการโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project: AIP-RUS) ภายใต้แนวคิดการจัด
การศึกษา 9K9S (9 Knowledges และ 9 Skills) ซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรแบบ Premium Course มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถด้านบัญชี ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตอบรับการทำงานของภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการศึกษาจากการได้รับประสบการณ์การทำงานจริง รองรับการมีงานทำภายหลังเรียนจบ และได้รับ
เงินเดือนไม่ต่ำกว่า 27,000 บาท โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดหลักสูตรรุ่นที่ 1 จำนวน 13 คน และรุ่นที่ 2 
จำนวน 8 คน ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ชั้นปี ศูนย์พ้ืนที่ 
รุ่นที่ 1 

1 นางสาวชนาภา  สุขสุศรี ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
2 นางสาวจุฑาทิพย์  ชับขุนทด ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
3 นางสาวอลีนา  ฟักแสง ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
4 นางสาวปิ่นสุดา ยาหอมทอง ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
5 นางสาวอรจิรา  หอมอุดม ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
6 นางสาวทรรศนันทน์  อยู่เย็น ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
7 นางสาวณัฐณิชา  ถาวรสวัสดิ ์ ชั้นปีที่ 2 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
8 นายธัชนนท์  อัมพานนท์ ชั้นปีที่ 4  นนทบุรี 
9 นายจิรายุ  เทจอหอ จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
10 นางสาวณัฐมน  คำครุฑ จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
11 นางสาวปวีณา  พรมต้นวงษ์ จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
12 นางสาวพาณิภัค  สมกลาง จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 นนทบุรี 
13 นางสาวณัฐสินี  เจริญภูมิพิทักษ์ จบการศึกษาปีการศึกษา 2566 นนทบุรี 

รุ่นที่ 2 
1 นางสาวพัชราภา  แตงหวาน ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
2 นายชนาธิป  งามสอาด ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
3 นางสาวอรวรรณ  ปิ่นโต ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
4 นางสาวสนธิยา  รัฐโรจน ์ ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
5 นางสาวณัฐลดา  เขมวงค์ ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
6 นางสาวกนกวรรณ  วงศ์จันทร์ ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
7 นายดนุภัทร  วศินะเมฆินทร์ ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
8 นายชัยโย  สิงห์อุดร ชั้นปีที่ 1 พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
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โดยนักศึกษารุ่นที่ 1 ระดับชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 ราย ได้เข้าฝึกสหกิจศึกษาและศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน  
ตลอดระยะเวลา 8 เดือน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 นักศึกษาได้นำเสนอโครงการต่อประธานและผู้บริหาร
บริษัท ซึ่งนายจิรายุ เทจอหอ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี ผ่านการประเมินโครงการ
ระดับดีเด่น และได้เป็นพนักงานบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เงินเดือน 30,000 บาท และนักศึกษา
สาขาวิชาบัญชีจากศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และศูนย์นนทบุรี ผ่านการประเมินโครงการและได้เป็นพนักงาน
บริษัท โดยมีรายละเอียดโครงการ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ศูนย์พ้ืนที่ หัวข้อโครงการ 
1 นายจิรายุ  เทจอหอ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี การศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน  
(TFRS S1) และสภาพภูมิอากาศ (TFRS S2) 

2 นางสาวณัฐมน  คำครุฑ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี การเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
ด้วย SAP Build Process Automation  
(SBPA) 

3 นางสาวปวีณา  พรมต้นวงษ์ พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี การศึกษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้าและ 
การชำระเงินสำหรับภาคธุรกิจ เพ่ือปรับเปลี่ยน
ไปสู่การทำธุรกิจแบบดิจิทัล 
อย่างครบวงจร 

4 นางสาวพาณิภัค  สมกลาง นนทบุรี Business Intelligence: Financial  
Ratio Project เพ่ือแสดงข้อมูลผ่าน  
Dashboard 

5 นางสาวณัฐสินี  เจริญภูมิพิทักษ์ นนทบุรี Catalog Fixed assets: ทะเบียนสินทรัพย์ 
ถาวร ผ่าน Dashboard และ QR-Code 
แสดงข้อมูลเครื่องจักรผ่านสมาร์ทโฟน 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ รายงานความก้าวหน้าโครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ 
(Accounting Intelligence Project: AIP-RUS) ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน โครงการห้องเรียนบัญชีอัจฉริยะ (Accounting Intelligence Project (AIP) – RUS 
& SNC) ตามท่ีปรากฏในระเบียบวาระและเอกสารแนบใน QR Code  

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ในโครงการนี้นักศึกษาได้รับการดูแล
จากผู ้บริหารระดับ MD และ CFO เป็นผู ้ดูแล ต้องขอชื ่นชมคณบดีกับทีมอาจารย์ ซึ ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ  
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ที่ได้เริ ่มเป็นห้องแรกนั ้นได้ส่งพนักงานมาเรียนจำนวนประมาณ 22 คน และคัดคนที่มีประสบการณ์มาเรียน  
เป็นการลดภาระของอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ ซึ่งเมื่อมาเรียนก็จะมีความรู้ทันที และอาจารย์ค่อยต่อยอดความรู้ในระดับ 
ปวส. กับปริญญาตรี ซึ่งโครงการมีเป้าหมายที่จะทำในตอนสุดท้ายคือนักศึกษาที่จบวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 5 คน 
และจบบัญชี จำนวน 2 คน ตนจะตั ้งบริษัทให้ โดยโครงการนี้ เคยทำกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปแล้ว ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะเพิ่งเริ่มดำเนินการ
แต่อาจารย์ทั้งสองคณะได้ให้ความใส่ใจเป็นอย่างมากจึงขอชื่นชม 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชม และขอบคุณ ดร.สมชัย  
ไทยสงวนวรกุล ที่เสียสละและทุ่มเทให้กับมหาวิทยาลัย รวมทั้งชื่นชมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย เอมอักษร และ
ทีมงานด้วย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

ตามที ่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) 
ได ้ดำเน ินการประเมินคุณธรรมและความโปร ่งใสในการดำเน ินงานของหน่วยงานภาคร ัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมาย โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั ้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวย
ความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้การประเมินยังได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการ
ดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(พ.ศ. 2561 – 2580) นั้น 

บ ัดน ี ้  สำน ักงาน ปปช .  ได ้ออกประกาศเร ื ่อง ผลการประเม ินค ุณธรรมและความโปร ่งใส 
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับคะแนนการประเมิน 87.75 คะแนน เพิ ่มขึ้น 
จากปีที่ผ่านมา 3.22 คะแนน ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” 

 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดทราบ  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื ่นชมมหาวิทยาลัยที่ผล 
การประเมินอยู่ในระดับที่เพ่ิมข้ึน 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบ 
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1.2.5 รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการหาผู้รับผิดชอบ/ผู้ชี้แจง รวมถึงจัดทำ
ความเห็นของนักตรวจสอบภายในตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 
2567 ระเบียบวาระท่ี 1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 (หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน) ได้มีมติมอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการหาผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้ชี้แจง รวมถึงจัดทำความเห็นของนักตรวจสอบภายใน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. หอประชุมใหญ่ (ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) 
  1.1 ความเหมาะสมในการออกแบบ 
  1.2 ความเหมาะสมในการใช้วัสดุ   
 2. การใช้งานสนามฟุตบอล (ศูนย์สุพรรณบุรี) 
  2.1 การใช้งานตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม ่
  2.2 ความคุ้มค่าของการใช้งาน 
 3. ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล (ศูนย์สุพรรณบุรี) 
  3.1 การส่งมอบครุภัณฑ์ถูกต้องตามที่กำหนดใน TOR และสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ 
  3.2 มีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวครบถ้วนหรือไม่ทั้งในด้านของ
การอบรม ด้านการเรียนการสอน และอ่ืน ๆ 
  3.3 ครุภัณฑ์ขาดการดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
  3.4 การใช้งบประมาณในการย้ายสถานที่ตั้งครุภัณฑ์เหมาะสมหรือไม่ 
  3.5 การคืนเงินค่าประกันถูกต้องหรือไม่ 
 4. โรงสีข้าวของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ไม่มีประเด็นมอบให้
ตรวจสอบเพิ่มเติม) 

ในการนี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการหาผู้รับผิดชอบ/ผู้ชี ้แจง
รวมถึงจัดทำความเห็นของนักตรวจสอบภายใน 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาวิทยาลัยชุดนี ้ได้มีการจัดประชุมครั้งแรกเมื ่อวันที่  1 สิงหาคม 2567 ซึ ่งสรุปว่ามี 2 ประเด็น คือเรื ่องที ่จะ 
สานต่อ จำนวน 4 เรื่อง กับเรื่องที่จะสอบสวนใหม่ จำนวน 11 เรื่อง ดังนั้นเรื่องที่จะทำคือเรื่องที่ค้างกับเรื่องที่เป็น
ประเด็นสำคัญก่อนในทันท ี
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ในส่วนของการบริหารทรัพย์สินขององค์กรซึ ่งเป็นหน้าที ่หนึ ่งที ่ตนได้รับ  ขอนำเสนอในเรื ่องของ 
QR Code ซึ ่งจะตอบสนองกับเรื ่อง AI ที่นายกสภาฯ ได้กล่าวไว้ โดยนำข้อมูลทรัพย์สินที ่มีทั ้งหมดใส่เข้าไปใน 
QR Code ทำเป็น big data จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติว่าทรัพย์สินใกล้หมดอายุหรือถึงเวลาซ่อมแซม ซึ่งสามารถ
เขียนแพลตฟอร์มขึ้นมาได้ หากม ีQR Code จะทำให้การทำงานสะดวกมากขึ้นและป้องกันการสูญหายของเอกสาร  

นางสาวส ุภาพร ร ุ ่งกลาง เจ ้าหน้าที ่หน่วยงานตรวจสอบภายใน  กล่าวว ่า สภามหาว ิทยาลัย 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบ จำนวน 4 เรื่อง  

1. หอประชุมใหญ่ สร้างจากเงินงบประมาณจำนวน 249,890,000 บาท ซึ่งมีการปรับปรุงทั้งหมด 3 ครั้ง 
เป็นจำนวนเงิน 116,495,358.02 บาท และปัจจุบันกำลังปรับปรุงเพื่อใช้เป็นสถานที่พระราชทานปริญญาบัตรของ
นักศึกษา ส่วนประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ตรวจสอบในเรื่องของความเหมาะสมในการออกแบบและ  
การใช้วัสดุนั้น  

ผู ้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า เหมาะสมแล้ว กรณีเอกสารสูญหายจากอุทกภัยในปี  2554  
ควรมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสำเนาเอกสารจากตัวแทนบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2. สนามฟุตบอล ปรับปรุงจากเงินรายได้ปีงบประมาณ 2565 จากงบประมาณ 499,600 บาท  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งความเสียหายอาจเกิดจากการขาดกำลังคนในการดูแลบำรุงรักษา ทำให้หญ้าบางส่วนตาย 
และในปีงบประมาณ 2566 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงสนามกีฬาและอัฒจันทร์ จำนวน 15,910,002.97 บาท  
ทำให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้ว  

ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการใช้สนามฟุตบอลในปัจจุบันมีความคุ้มค่าและหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
ควรมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สนามสามารถใช้งานตลอดเวลา 

3. ครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล จัดซื้อจากเงินงบประมาณยุทธศาสตร์ ในปี 2551 
จำนวน 5,834,160 บาท ซึ่งมีกำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ตามสัญญา วันที่ 2 พฤศจิกายน 2551 ส่งมอบครุภัณฑ์จำนวน 3 
ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 25551 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ธันวาคม 2551 ซึ่ง 2 ครั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาตรวจรับ
ไม่พิจารณารับครุภัณฑ์ เนื่องจากครุภัณฑ์ยังมีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามสัญญาจึงมีการตรวจรับในครั้งที่  3 วันที่ 14 
มกราคม 2552 ในครั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาแล้วเห็นว่าครุภัณฑ์มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
และมีการสาธิตการทดสอบเครื่องแล้ว จึงได้มีการตรวจรับครุภัณฑ์ในครั้งนี้ จากการส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้าทางบริษัท 
จึงถูกมหาวิทยาลัยคิดค่าปรับ จำนวนเงิน 851,787.36 บาท และมหาวิทยาลัยมีการจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ให้บริษัท 
ในวันที่ 23 มีนาคม 2552 ต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลัยได้ทำหนังสือขอให้บริษัทมาทำการ 
จัดอบรมให้กับบุคลากรของคณะนับจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์จนถึงวันที่ทำหนังสือให้บริษัทเข้ามาจัดฝึกอบรมนั้น
ล่วงเลยระยะเวลามาประมาณ 8 เดือน บริษัทจึงได้เข้ามาจัดการฝึกอบรมจำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 29-30 
เมษายน 2553 ครั้งที่ 2 วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553 และครั้งที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2564 ซึ่งในการอบรมครั้งที่ 1 
และครั ้งที่ 2 ไม่ประสบความสำเร็จเนื ่องจากรายละเอียดไม่ถูกต้องตามสัญญาและอุปกรณ์บางส่วนเสียหาย  
ทางมหาวิทยาลัยได้มีการประสานงานกับบริษัทให้ดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอดจนมีการจัดอบรมเสร็จสิ้นในวันที่  15 
มีนาคม 2564 นับเป็นระยะเวลาจากวันที่ส่งมอบครุภัณฑ์จนถึงวันที่จัดการอบรมแล้วเสร็จโดยประมาณ 12 ปี  
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ในปี 2564 ทางคณะต้องการใช้พื้นที่ที่มีการติดตั้งครุภัณฑ์ จึงขอย้ายครุภัณฑ์ออกไปด้านนอก อาคาร
โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงต่อเติม 1,487,000 บาท ซึ่งเป็นการย้ายครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้งานจากที่หนึ่งไปยัง 
อีกท่ีหนึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์ซึ่งเป็นการบริหารพัสดุที่ไม่ดี  

ผู ้ตรวจสอบภายในเห็นว่ากรณีด ังกล ่าวการชำระค่าปร ับของบร ิษ ัทในคร ั ้งแรกจึงไม ่ถ ูกต้อง  
ที่ถูกต้องมหาวิทยาลัยต้องเรียกค่าปรับเพิ่มเติมจนถึงวันที่มีการจัดอบรมเสร็จสิ ้นนับเป็นระยะเวลา  4,442 วัน  
เป็นจำนวนเงินประมาณ 51 ล้านบาท แต่เนื่องจากปัญหาของความล่าช้าเกิดจากในส่วนของมหาวิทยาลัยและบริษัท 
อีกทั ้งระยะเวลาได้ล ่วงเลยมามากกว ่า  10 ปีแล้ว เพื ่อให้ได ้ข ้อย ุต ิในเร ื ่องนี ้ควรหาร ืองานกฎหมายและ 
นิติการพิจารณา  

4. โรงสีข ้าวของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  แบ่งเป็นครุภ ัณฑ์ 2 ชุด  
ชุดที่ 1 จัดซื้อจากงบประมาณปี 2557 จำนวนเงิน 6,480,000 บาท ชุดที่ 2 จัดซื้อจากเงินงบประมาณปี 2564 จำนวน
เงิน 3,000,000 บาท  

ผู ้ตรวจสอบภายในเห็นว่ายังมีการใช้งานในการเร ียนการสอน กิจกรรมของคณะ และปัจจุบัน 
คณะได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงสีข้าว  รวมถึงมีการวางแผนเพื่อบริการให้กับชุมชน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง 

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยชุดใหม่ได้ติดตามงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
มอบหมายให้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการตรวจสอบ จำนวน 11 เรื่อง ดังนี้ 

1. การตรวจสอบการปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. การตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2567  

3. การตรวจสอบการดำเนินงานด้านความม่ันคงความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

4. การตรวจสอบการจัดการระบบรับแจ้งเบาะแส 

5. การตรวจสอบกองทุนมหาวิทยาลัย 

6. การตรวจสอบกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัย 

7. ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน 

และรายการที่ 8 ถึง 11 เป็นรายการที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ เร่งรัด
ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย รายละเอียดปรากฏในตารางสรุปกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบเร่งดำเนินการ  
ให้แล้วเสร็จ (ดังเอกสารแนบ) 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ในเชิงลึกทางคณะควรจะต้อง 
พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และสิ่งที่กังวลมากที่สุดคือเรื่องของครุภัณฑ์ชุดกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล แม้ว่า
มูลค่าน้อยแต่ค่าปรับเยอะ และเครื ่องอาจจะยังใช้งานไม่ได้  ในฐานะที่ทำหน้าที ่ดูแลเรื ่องการใช้ทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย กรรมการสภา และคณะกรรมการตรวจสอบฯ หากสภามหาวิทยาลัยมอบให้คณะกรรมการสามารถเข้า
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ตรวจในพื้นที่ได้ คณะกรรมการจะดำเนินการทันที จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้แต่งตั้งผู ้เชี ่ยวชาญเพ่ือ 
ช่วยตรวจสอบเป็นเรื่องๆ ไป 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า ในรายการที่ 3  มีการปฏิบัติ 
ไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ และ ไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ไม่ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีมติอย่างไร 
เมื่อเกิด compliance audit และ performance  audit ขึ้น 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ  
มีความเห็นว่าเรื ่องนี้ควรจะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอมติให้สภาฯ สั่งการ เมื่อได้สั ่งการแล้วคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดำเนินการต่อทันที 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ที่ประชุมสภาฯ มีความเห็นว่าจะ
ดำเนินการอย่างไร 

ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพิรุฬห์ วัชรศรีสำเริง กรรมการสภาฯ จากผู ้บริหาร กล่าวว่า เรื ่องนี้ 
ได้เข้าที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอยู่หลายครั ้งและได้มอบให้ทางมหาวิทยาลัยไปดำเนินการ  แต่ยังไม่ได้ข้อมูล 
ที่เป็นเชิงประจักษ์ แต่ขณะนี้ได้ทราบข้อมูลจากทางคณะกรรมการชุดนี้แล้ว หากมอบให้มหาวิทยาลัย ไปดำเนินการ
อาจจะล่าช้า เพราะฉะนั้นหากคณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ในการลงไปตรวจสอบได้ก็จะมีความรวดเร็วและ
เนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมหากสามารถดำเนินการได้
ควรมอบให้คณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการ แต่หากไม่ได้จำเป็นต้องมอบมหาวิทยาลัยก็ควรจะเร่งรัดให้รีบดำเนินการ 

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ปฏ ิว ัต ิ  บ ุญมา ประธานสภาคณาจารย ์และข้าราชการ  กรรมการสภาฯ  
โดยตำแหน่ง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจหาข้อเท็จจริงแล้ว ซึ่งตนเป็นประธานฯ และขณะนี้
ได้ดำเนินการตรวจสอบทุกคณะกรรมการแล้ว และจะรายงานสภามหาวิทยาลัยให้ทราบภายในเดือนถัดไป  

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ควรสั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าไปดำเนินการ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สั่งการ
คณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการและมอบหมายให้ ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล เสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ
เพ่ือเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งต่อไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำ
มหาว ิทยาล ัยเข ้าไปตรวจสอบได้ตามที ่  ดร.สมช ัย ไทยสงวนวรกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ เสนอ  
และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ พิจารณาคัดเลือกรายชื่อบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
เฉพาะด้านเพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามแต่งตั้งต่อไป 

ทั ้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุม  
ได้รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

2.1  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 

 ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที่  7/2567  
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ชั ้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) เรียบร้อยแล้ว 
ทั ้งนี ้ หากมีการแก้ไขรายงานการประชุมขอให้แจ้งที ่ประชุม ได้ร ับทราบ หรือหากไม่มีการแก้ไขขอเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุม  

ตารางสรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567 

มติ จำนวน 
1. รบัทราบ 9 
2. รับรองหรือเห็นชอบ 24 
3. เรื่องพิจารณาค้าง 1 
4. เลื่อนการพิจารณา - 
5. ถอนระเบียบวาระ - 
6. อ่ืน ๆ (ไม่รับไว้พิจารณา) 1 

รวมทั้งสิ้น 35 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567  
เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั ้งที ่ 7/2567 ยกเว้นระเบียบวาระที ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้ร่วมพิจารณาในการประชุม งดพิจารณา 
เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
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2.2 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 
(ระเบียบวาระที่ 3.1.1) 

ตามที่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567  
ระเบียบวาระที่ 2.1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 ยกเว้นระเบียบวาระที่กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยมิได้ร่วมพิจารณาในการประชุม งดพิจารณา เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุมและระเบียบวาระที่ 3.1.1  
ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย ราย รองศาสตรจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง ขอให้แก้ไขและเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับรองในการประชุมครั้งถัดไป นั้น 

บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่6/2567 ระเบียบวาระท่ี 3.1.1 (ตามท่ีรองศาสตรจารย์ ดร.มนตรี สังข์ทอง ขอให้แก้ไข) เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code   

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดรับรอง รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567  

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 (ระเบียบวาระท่ี 3.1.1) 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั ้งที ่ 6/2567 (ระเบียบวาระที่  3.1.1) ยกเว้นระเบียบวาระที ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมิได้ร ่วมพิจารณา 
ในการประชุม งดพิจารณา เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
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3.1.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
พ.ศ. 2567 – 2570 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที่ 10 
กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 4.1.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 – 2570 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติมแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ในแผนปฏิบัติการดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 – 2570 และนำมาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในครั้งถัดไป 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการทบทวน (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัล
มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2567 – 2570 ตามมต ิท ี ่ประช ุมสภามหาว ิทยาลัย 
ครั้งที ่7/2567 แล้ว จึงขอรายงานแผนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
แผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2567 – 2570 เพิ่มเติมเพื่อให้มหาวิทยาลัย 
ลงนามและประกาศต่อไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 – 2570 

อาจารย์วิชัย นระมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวโดยสรุปว่า 
(ร ่าง) แผนปฏิบัต ิการดิจ ิท ัลมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. 2567 – 2570 สนับสนุน 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาตร์ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง
ตามแนวทางการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลใหทันสมัยเพื ่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนและการบริการ
นักศึกษาสูการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University) 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสงเสริมการทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัย การบริการวิชาการแก
สังคม สิ่งประดิษฐ ผลงานนวัตกรรม และทรัพยสินทางปัญญาที่ถูกนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เพื่อรองรับการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ  

4. เสริมสรางความเขมแข็งในการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) 

รายละอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบใน QR Code 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า ขอให้จัดทำแผนปฏิบัติการหรือ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือนมาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไป และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือนเพ่ิมเติม 
และนำกลับมาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 พิจารณาเรื่องเชิงนโยบายและการบริหาร 
4.1.1 พิจารณาการมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้รองอธิการบดีที่เป็นเลขานุการ

สภามหาวิทยาลัย และส่วนราชการอื่นในมหาวิทยาลัยดำเนินการใช้ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence หรือ AI)” ในการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และการประชุม
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี 

โดยเหตุที่ในปัจจุบัน “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial  Intelligence หรือ AI)” สามารถทำรายงานการ
ประชุมได้โดยใช้เวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการ
ประชุมได้มาก ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้รองอธิการบดีที่เป็นเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย และส่วนราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยดำเนินการใช้ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI )” 
ในการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้เสนอแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนถัดไป และให้ใช้สัมฤทธิ์ผลของการ
ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
และส่วนราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยด้วย    

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา การมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมาย
ให้รองอธ ิการบดีท ี ่ เป ็นเลขานุการสภามหาว ิทยาล ัย  และส่วนราชการอื ่นในมหาว ิทยาล ัยดำเน ินการใช้  
“ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI)” ในการจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  และ 
การประชุมคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย แล้วแต่กรณี    

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  ที ่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเดือนถัดไป และให้ใช้สัมฤทธิ์ผลของการดำเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าวในการประเมินผลการปฏิบัติงานของรองอธิการบดีที่เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัยและส่วน
ราชการอ่ืนในมหาวิทยาลัยด้วย     

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.2 พิจารณาการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

เพ่ือให้คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอเสนอ 
ให้สภามหาวิทยาลัยมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมายให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ผลิตครูช่าง (Technician Teacher) ที่นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านช่างอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีแล้ว ยังมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ การเงิน การบัญชี การตลาด และภาษีอากร
ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพและประกอบธุรกิจด้วย 

2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ในรายวิชาที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เปิดการเรียนการสอนหรือรายวิชาอ่ืนที่เห็นควรเปิดการเรียนการสอน ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถนำความรู้ที่มีการเปิดการเรียนการสอนไปใช้ใน
การประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจ หรือทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจยิ่งขึ้น 

3. จัดการเรียนการสอนโดยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ เช่น เยอรมนี สาธารณรัฐประชาชนจีน  
ผลิตบัณฑิตที ่ได ้ร ับปริญญาหรือประกาศนียบัตรทั ้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิและ  
สถาบันในต่างประเทศนั้น 

4. ให้บริการทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรวมทั้งกฎหมาย การบริหารจัดการ การเงิน  
การบัญชี การตลาด และภาษีอากร แก่ผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และส่งเสริมสนับสนุน 
ให้มีนวัตกรธุรกิจเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วย 

5. ผลิตวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักร Software และ AI ที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการ
สอนของคณะและมหาวิทยาลัย และซ่อมบำรุงร ักษาด้วย ทั ้งนี ้  โดยให้น ักศึกษาได้เร ียนรู ้และเป็นผู ้ผลิต  
และซ่อมบำรุงรักษา ซึ ่งนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณของแผ่นดินแล้วยังทำให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติ  
มืออาชีพด้วย 

นอกจากนี้ควรมีผลงานในการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  (Digital Technology Innovation)  
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนของครูช่าง และส่งเสริมการประกอบการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคธุรกิจได ้

ทั้งนี้ให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการตามนโยบายของสภา
มหาวิทยาลัยทั้งห้าประการในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป และให้ใช้การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว  
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 ข้อ 9 ด้วย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาการมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมาย 
ให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยเพื ่อความเจริญก้าวหน้ายิ ่งขึ้น  
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  ที ่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมาย 
ให้คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมดำเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณา 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร ั ้งถ ัดไป และให้ใช ้ผลสัมฤทธิ ์ของการดำเน ินการตามนโยบายดังกล ่าว 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ พ.ศ. 2567 ข้อ 9 ด้วย   

ทั ้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุม  
ได้รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.3 พิจารณาการมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศดำเนินการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้าน
การบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบริหารธุรกิจและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศาสตราจารย ์พ ิ เศษชัยส ิทธ ิ ์  ตราช ูธรรม นายกสภามหาว ิทยาล ัย ฯ ขอเสนอให้  
สภามหาวิทยาลัยฯ มอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการดังนี้ 

1. ผลิตบัณฑิตและบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทั้งการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หรือบูรณาการศาสตร์ (Integrated Science Graduate and Person) 

2. ผลิตนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีที ่สามารถใช้ Digital Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. ผลิตนักการเงินที่สามารถใช้ Digital Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ผลิตนักการตลาดที่สามารถใช้ Digital Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. ผลิตนักบริหารที่สามารถใช้ Digital Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. ผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร บัญชีภาษีอากร และการบริหารจัดการภาษีอากร  

(Tax Management) ที่สามารถใช้ Digital Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การผลิตบุคลากรตามข้อ 6 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดการเรียนการสอนวิชาการ

บริหารจัดการภาษีอากร (Tax Management) หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดการเรียนการสอน
วิชาดังกล่าวโดยมีรายวิชาที่นำ Digital Technology มาใช้ในการบริหารจัดการภาษีอากรรวมอยู่ด้วยก็สามารถทำให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบริหารจัดการภาษีอากรได้ 

ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรตามข้อ 1 ถึง 6 ควรดำเนินการทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ด้วยและให้ใช้ผลการดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
ในการประเมินการทำงานของคณบดี ฯ ด้วย 

นอกจากนี้ ควรมีผลงานการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  (Digital Technology Innovation) 
ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน ภาษีอากร การตรวจสอบ การตลาด การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ได้ 

อนึ่ง ขอให้เสนอแผนยุทธศาสตร์ในการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในครั้งถัดไป 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา การมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยมอบหมายให้คณบดี
คณะบริหารธ ุรก ิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเน ินการให้มหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ            

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า เนื่องจากการบริหารจัดการภาษี
อากร (Tax Management)  เป็นหลักสูตรที่ยังไม่มีการเปิดสอนในหลายๆ มหาวิทยาลัย หากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถเปิดการเรียนการสอนได้จะทำให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น 
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้คณบดี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินการเสนอแผนยุทธศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป และให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณบดีฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ .ศ. 2567 
ข้อ 9 ด้วย   

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.4 พิจารณาการมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื ่อสารประชาสัมพันธ์  
เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น 

แม้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะมีการพัฒนามากกว่าเดิม มีจุดเด่นทั้งการจัดการเรียน
การสอน การวิจัยและสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม แต่ก็ควรจะเป็น  
ที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยฯ เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายก
สภามหาว ิทยาลัยฯ จ ึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาล ัยมอบนโยบายให้มหาว ิทยาล ัยจ ัดทำแผนยุทธศาสตร์  
การส ื ่อสารประชาส ัมพ ันธ ์ โดยผ ่านส ื ่อแบบดั ้งเด ิม (traditional media) และส ื ่อด ิจ ิท ัล (Digital Media)  
ซึ ่งสื ่อดิจิทัลนี ้ ให้ดำเนินการทั ้ง Owned Media , Paid Media และ Earned Media นอกจากนี ้ให้ดำเนินการ 
ผ่าน Social Media Platform เช ่น Facebook, Line, Tiktok, Twitter, Instagram, Linkedin, Threads รวมถึง
การใช้ AI ด้วย เป็นการดำเนินการทั ้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก และกอง ทั ้งนี ้ให ้เสนอ  
แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งถัดไป 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา การมอบนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้น 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีโครงการดีๆหลาย
โครงการแต่บางโครงการยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอทำให้ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  ที ่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมาย 
ให้ผู้รับผิดชอบเสนอแผนยุทธศาสตร์ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป  

ทั้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.5 การมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติ
ราชการและแผนการทำงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของหน่วยรับตรวจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ด้วยตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี  พ.ศ. 2546 
ส่วนราชการต้องบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจำเป็น และประชาชนได้รับ
การอำนวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่าง
สม่ำเสมอด้วย ซึ่งมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว กำหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ "และ
มาตรา 20 กำหนดให้ต้องจัดทำ" แผนการทำงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของงานและโครงการด้วย "และตามมาตรา 
9 (3) " ประกอบกับมาตรา 45 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลด้วย 

ดังนั้น ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัย อาศัยข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ข้อ 12 (13) มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัต ิตามมาตรา 9 , 20 , 45 และมาตราอื ่นที ่ เก ี ่ยวข้องตาม 
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวหรือไม่ 

2. หากมีการปฏิบัติตามข้อ 1. ผลการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดผลสัมฤทธิ์หรือไม่ 
เป็นการตรวจสอบทั ้งการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี  และ 

การตรวจสอบดำเนินงาน (Compliance and Performance Audit) การตรวจสอบนี้ ควรนำ "ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligance หรือ AI )" มาช่วยในการตรวจสอบด้วย 

ทั ้งนี ้ให ้จ ัดทำแผนการตรวจสอบเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที ่10/2567 เดือนตุลาคม 2567 

  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ  ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการและแผนการทำงานและระยะเวลาแล้วเสร็จของหน่วยรับตรวจใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และให้จัดทำแผนการตรวจสอบเสนอสภามหาวิทยาลัยภายในการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่10/2567 เดือนตุลาคม 2567 

ทั้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.1.6 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที ่10 กรกฎาคม 
2567 ระเบ ียบวาระท ี ่  4.1.4 พ ิจารณาการมอบหมายให ้มหาว ิทยาล ัยส ั ่ งการหร ือมอบหมายให ้คณบดี  
คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการเพื ่อให้สัมฤทธิ ์ผลตามมติสภามหาวิทยาลัย ที ่ประชุมมีมติเห็นควรให้มหาวิทยาลัย  
ส ั ่ งการหร ือมอบหมายให ้คณบดีคณะศิลปศาสตร ์ดำเน ินการเพ ื ่อให ้ส ัมฤทธ ิ ์ผลตามมต ิสภามหาว ิทยาลัย  
และให้ทำแผนยุทธศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ให้ใช้ความสัมฤทธิ์ผลดังกล่าว
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะศิลปศาสตร์ บัดนี้ คณะได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาตร์เพื่อเตรียม 
การขับเคลื่อนการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

  
  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน “โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมการตรวจสอบภาคร ัฐและเอกชน” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
(พ.ศ. 2567–2571) 

ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน “โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมการตรวจสอบภาคร ัฐและเอกชน” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
(พ.ศ. 2567–2571) ว่ามีเป้าหมาย 4 ข้อ ดังนี้ 

1. จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน ภายในปี พ.ศ. 2567 
2. จัดตั้งหน่วยให้คําปรึกษาและหน่วยส่งเสริมเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน 

ภายในปี พ.ศ. 2568 
3. เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี ด้านนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและ

เอกชน ภายในปี พ.ศ. 2569 
4. เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ด้านนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน ภายในปี  

พ.ศ. 2570 
5. จัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน ภายในปี พ.ศ. 2570  

และมีแผนยุทธศาสตร์ 3 ข้อ ดังนี้  

1. จัดการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนด้านการตรวจสอบภาครัฐและเอกชนที่สนองต่อนโยบายการ
ป้องกันป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศ 

2. ส่งเสริมการบริการวิชาการและการวิจัยด้านนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชน 

3. พัฒนาระบบและกลไกรองรับการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการตรวจสอบภาครัฐและเอกชนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารแนบใน QR Code 



สภา มทร.สุวรรณภูม ิ รายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งท่ี 8/2567 หน้า  34 
 

 
 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวชื่นชมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส่วนราชการ คณะศิลปศาสตร์ และให้จัดทำแผนปฏิบัติการเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุม
ครั้งถัดไป และสอบถามคณะศิลปศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาเรื่องนวัตกรรมการบริหารรัฐกิจว่าได้
ดำเนินการอย่างไรบ้าง และสามารถหารายได้เข้ามหาวิทยาลัยเท่าไหร่ 

ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ชี้แจงว่า ทางคณะจึงได้คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาเป็นหลักสูตร
ระยะสั้น และได้มีการจัดฝึกอบรมตามภูมิภาคต่างๆ ในเรื่องของกฎหมายการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายท้องถิ่น
ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมทั้งหมด 4 รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 500 กว่าคน หารายได้เข้ามหาวิทยาลัยได้ประมาณ 
1,000,000 บาท 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระนี้ไป และมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานรายเดือนเพ่ิมเติม 
และนำกลับมาเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 
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4.1.7 พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2567-2569 

ตามที่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั ้งที ่ 7/2567 เมื ่อวันพุธที่ 10 
กรกฎาคม 2567 ระเบียบวาระที ่ 4.1.6 การมอบหมายให้มหาวิทยาล ัยสั ่งการหร ือมอบหมายให้คณบดี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ให้สัมฤทธิผล ที่ประชุมมี มติ
เห็นชอบและมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ให้สัมฤทธิผล และให้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ให้ใช้ความสัมฤทธิผลดังกล่าวในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งโรงพยาบาล
สัตว์ พ.ศ. 2567-2569 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดตั ้งโรงพยาบาลสัตว์   

พ.ศ. 2567-2569 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กล่าวนำเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2567-2569 โดยมีนโยบาย 4 ข้อ ดังนี้ 

1) ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์และธุรกิจสัตว์เลี้ยง  
2) ฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
3) สนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้หรือการประกอบอาชีพสำหรับบุคคล

ทั่วไป 
4) สนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

และวิสัยทัศน์คือเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และการบริการที ่เกี ่ยวข้องกับสุขภาพสัตว์  
โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อดังนี้ 

1) สร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงให้กับคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่อยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2) สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hand on) ทางวิชาชีพสัตวศาสตร์ที่สามารถปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของสังคม 

3) สร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสามารถบริหารจัดการตนเองได้ภายใน 
3 ปี นับจากปีท่ีเปิดดำเนินการ 

ซึ่งมี 2 ยุทธศาสตร์ 1. พัฒนานวัตกรรมและการบริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และ 2. พัฒนาประสิทธิภาพและสมรรถนะของกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของภาคธุรกิจ รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบใน QR Code 
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มติสภา มทร.ส ุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบ (ร ่าง) แผนยุทธศาสตร์การจ ัดตั ้งโรงพยาบาลส ัตว์   
พ.ศ. 2567-2569 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือสนับสนุนการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.2  พิจารณาเรื่องการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

4.2.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เรื ่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  ประจำปี
การศึกษา 2568 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567  
มีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์
และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 และมอบกองพัฒนานักศึกษา
นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินการขอความอนุเคราะห์ สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยฯ และให้คำแนะนำ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้
ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว นั้น 
   

 ในการนี้ เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 และขอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1. พิจารณายกเว ้นตามข ้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการกฎหมายและระเบ ียบข ้อบ ังคับ  

เร ื ่อง แนวปฏิบัต ิในการยกร่างและให้คำปรึกษากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบประกาศของ

คณะกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอน เนื่องจากประกาศ

ต้องจัดทำเป็นประจำทุกปีการศึกษา ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงคือ สาขา และจำนวนการรับ คุณวุฒิ

การศึกษาเป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด  

2. หากกองพัฒนานักศึกษาดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้นิติกรสภามหาวิทยาลัยดำเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องโดยไม่ต้องนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
ทั ้งน ี ้  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคล พ.ศ. 2548 ซึ ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที ่ วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศ  
ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับ
ส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได ้
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จึงขอเสนอสภามหาว ิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบในหลักการร ่างข้อกำหนด 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2568 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างข้อกำหนดสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  เร ื ่อง นโยบาย หลักเกณฑ์และว ิธ ีการร ับนักศึกษาพิการเข ้าศ ึกษาระดับปร ิญญาตรี   
ประจำปีการศึกษา 2568 ตามที่เสนอ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.2.2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย และพิจารณา (ร่าง) ประกาศ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของ
บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... 

 ตามที ่ที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ 6/2567 เมื ่อวันที ่ 12 มิถุนายน 2567 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ที่ 913/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่และ
อำนาจ ตามข้อ (1) ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการดังกล่าวประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย นั้น 

 ในการนี้ คณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย ได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. .... และที่ประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) ประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการไกล
เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. …. 

นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ  
กล่าวว่า ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย คณะกรรมการไกล่เกลี่ยได้ประชุมกันแล้วและที่
ประชุมมีมติให้เสนอสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งนายธีรพล ขุนเมือง เป็นรองประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าว เพื่อที่จะ
สามารถทำหน้าที่แทนประธานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  และขอเสนอ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการไกล
เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. …. 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ  
ข้อ (1) ดำเนินการไกล่เกลี ่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการดังกล่าวประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยนั้น ตนเข้าใจเจตนาของที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยว่าเห็นควรที่ให้คณะกรรมการชุดนี้ไกล่เกลี่ยในทุกกรณี แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับแล้วนั้น  จึงหารือกับ
คณะกรรมการฯ และเสนอ (ร่าง) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ฉบับดังกล่าวให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย ชูทุ่งยอ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ประจำฯ กล่าวว่า ขอหารือที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในข้อ 5 ของ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าว  

เพราะเจตนารมย์ที่สภาฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นคือ จำเป็นต้องนำเรื่องเข้าสภาฯ ทุกเรื่อง
หรือไม่ และหลังจากนั้นสภาฯ ก็มอบให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ ซึ่งตนมองว่าหากจะให้คณะกรรมการไกล่เกลี่ย
ดำเนินการไปได้แล้วรายงานสภาฯ จะดีหรือไม่  อยากจะให้ท่านนายกสภาฯ ได้กล่าวในเรื ่องวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการไกล่เกลี่ยฯ เพ่ือที่จะให้เข้าใจตรงกัน 
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ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า เจตนาที่ตั้งคณะกรรมการไกล่
เกลี่ยฯ ชุดนี้ขึ้นมานั้นเพราะเห็นว่ามีความขัดแย้งที่อาจจะยุติได้โดยการไกล่เกลี่ย จึงตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้น แต่ไม่ได้
ศึกษาข้อบังคับของมหาวิทยาลัย อย่างเช่นข้อบังคับฯ ว่าด้วยการอุทธรณ์และร้องทุกข์  และข้อบังคับอื ่นๆ  
จึงให้นโยบายเบื้องต้นไปว่าให้คณะกรรมการชุดนี้ไกล่เกลี่ยทุกเรื่อง ซึ่งหากทำเช่นนั้นอาจจะต้องแก้ไขข้อบังคับหลาย
ข้อด้วยกัน จึงเห็นว่าในชั ้นนี ้ควรจะรับเฉพาะเรื ่องที ่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการ  
ไกล่เกลี่ยไปพลางก่อน แต่ในอนาคตอาจมีการแก้ไขให้คณะกรรมการชุดนี้มีอิสระในการไกล่เกลี่ยทุกเรื่อง 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการไกลเกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการไกล

เกลี่ยข้อพิพาทของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  พ.ศ. …. และให้คณะกรรมการ
ไกล่เกลี่ยสามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขเป็นอย่างอ่ืน 

2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง นายธีรพล ขุนเมือง เป็นรองประธานคณะกรรมการไกล่เกลี่ยประจำมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี ้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที ่ประชุมได้  
รับรองมติในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3 พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งบุคลากร 
4.3.1 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่  3052/2565 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากปัจจุบันมีผู ้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี เพิ ่มมากขึ ้น ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ 
บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เพิ่มเติม ราย ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ  
เหล่าศิริหงษ์ทอง สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 และมติคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 
2567  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพ่ิมเติม ดังรายชื่อที่เสนอ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ิมเติม ราย ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ  เหล่าศิริหงษ์ทอง  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.2 พิจารณาแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำประมวลข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ด้วยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ  
จำนวนมาก และมีการแก้ไขเพิ ่มเติมอยู ่เสมอ เป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหาและใช้งาน บางครั้ง  
นำฉบับที่มีการยกเลิกแล้วมาใช้ก็มี แม้จะเคยจัดทำเป็นรูปเล่ม แต่ก็ใช้มานาน มีไม่ครบถ้วนตามข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศที่มีการออกใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  
ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ จึงขอเสนอให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลข้อบังคับ 
ระเบียบ และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย  

1. รองศาสตราจารย์มนตรี  สังข์ทอง     ประธานกรรมการ         
2. นางสาวกัสยา  สุพล         กรรมการ                                      
3. นายพจน์ชนก  สมบัติ     กรรมการ                                      
4. นายพีรศักดิ์  จีนันตะ      เลขานุการ                                    
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อะนุภาพ       ผู้ช่วยเลขานุการ                                     
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้  
1. จัดทำประมวลข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับหรือระเบียบมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ตั้งแต่เริ่มเปิดทำการมหาวิทยาลัยถึงวันที่  31 สิงหาคม 2567 และมากกว่านั้นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ทั้งนี้ ให้จัดทำเป็นรูปเล่มทั้งที่เป็นกระดาษและไม่ใช่กระดาษ             

2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย               
กรรมการตั้งแต่ลำดับที่ 2 ถึงท่ี 5 ขอให้อธิการบดีมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าวรายงานผลการดำเนินการให้สภามหาวิทยาลัยทราบภายใน  3 เดือน  
นับแต่วันที่ประธานได้รับคำสั่งแต่งตั้ง 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลข้อบังคับ ระเบียบ 
และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำประมวลข้อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. รองศาสตราจารย์มนตรี  สังข์ทอง     ประธานกรรมการ         
2. นางสาวกัสยา  สุพล         กรรมการ                                      
3. นายพจน์ชนก  สมบัติ     กรรมการ                                      
4. นายพีรศักดิ์  จีนันตะ      เลขานุการ                                    
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อะนุภาพ       ผู้ช่วยเลขานุการ                                     

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกลั่นกรองกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  

ตามที ่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ มอบให้มหาวิทยาลัยดำเนินการ เพื ่อแต่งตั้ง 
คณะกรรมการศึกษาและกลั่นกรองกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ตามความเห็นของคณะกรรมการศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย นั้น 

ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการตามองค์ประกอบที่คณะกรรมการ
ศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัย  รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม   ประธานกรรมการ  
2. นายพิศาล  พิริยะสถิต     กรรมการ 
3. นางสาวธนิฎา  ไตรวรานนท์     กรรมการ 
4. นายวิชัย  ชื่นชมพูนุท      กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์    กรรมการ 
6. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล     กรรมการ 
7. ดร.สุภัทร  บุญส่ง      กรรมการ 
8. นายศุภชาญ  ไตรวรานนท์     กรรมการ 
9. อาจารย์ธานี  สมวงศ ์     กรรมการ 
10. นายสัตวแพทย์สถิตย์  อรุณแสง    กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสุบิน  เอกจิตต์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายพจน์ชนก  สมบัติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายพีระศักดิ์  จีนันตะ     ผู้ช่วยเลขานุการ   

คณะกรรมการศึกษาและพิจารณากลั ่นกรองร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ 
มีหน้าที่และอำนาจดังนี้ 

1.ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ที่ควรมีการยกร่าง หรือปรับปรุง หรือแก้ไข
เพ่ิมเติมเสนอสภามหาวิทยาลัย                              

2.พิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ก่อนการเสนอสภามหาวิทยาลัย   
3.เชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมาให้ถ้อยคำและความคิดเห็น 
4.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

อนึ่ง มีการปรับปรุงรายชื่อคณะกรรมการฯ และหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ จากเดิมตาม
ความเห็นของคณะกรรมการศึกษาการยุบและปรับปรุงคณะกรรมการฯ และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกลั่นกรอง
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังรายละเอียดข้างต้น 

นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู ้ถ ูกเสนอชื ่อเป็นกรรมการชุดดังกล่าว  
งดร่วมพิจารณา 

ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการชุดดังกล่าวที่มิใช่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยไมไ่ด้ร่วมพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการศึกษาและกลั ่นกรองกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยมีรายชื่อดังนี้ 

1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม   ประธานกรรมการ  
2. นายพิศาล  พิริยะสถิต     กรรมการ 
3. นางสาวธนิฎา  ไตรวรานนท์     กรรมการ 
4. นายวิชัย  ชื่นชมพูนุท      กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ  ศิริชานนท์    กรรมการ 
6. นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล     กรรมการ 
7. ดร.สุภัทร  บุญส่ง      กรรมการ 
8. นายศุภชาญ  ไตรวรานนท์     กรรมการ 
9. อาจารย์ธานี  สมวงศ ์     กรรมการ 
10. นายสัตวแพทย์สถิตย์  อรุณแสง    กรรมการและเลขานุการ 
11. นายสุบิน  เอกจิตต์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นายพจน์ชนก  สมบัติ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายพีระศักดิ์  จีนันตะ     ผู้ช่วยเลขานุการ   

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) (เพิ่มเติม) 

 ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญาพัชญ์  ทาสาธนัตย์ตระกูล กรรมการจรรยาบรรณซึ่งเป็นผู้แทนกรรมการสภา
มหาว ิทยาล ัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามคำสั ่งมหาว ิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ที่ 490/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จึงทำให้กรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมาจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามข้อ 9 (5) ว่างลง นั้น 

 ในการนี้ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและ
ข้าราชการประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองตามองค์ประกอบข้อ 9 (5) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2567 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ เป็นกรรมการจรรยาบรรณตามองค์ประกอบข้อ 9 (5) ของข้อบังคับดังกล่าว  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ่งยอ เป็น
กรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) (เพ่ิมเติม) 

เนื ่องจากผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ชาญชัย  ชูทุ ่งยอ กรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู ้ถ ูกเสนอชื่อ  
จงึงดร่วมพิจารณา 

มติสภา มทร.ส ุวรรณภูมิ ที ่ประชุมมีมติเห ็นชอบแต่งตั ้งผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ชาญชัย  ช ูทุ ่งยอ  
เป็นกรรมการจรรยาบรรณ (ก.จ.) (เพ่ิมเติม) 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.3.5 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย (เกณฑ์ปี 2560) 
(เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 หมวด 3 หลักเกณฑ์และ
วิธ ีการแต่งตั ้งโดยวิธ ีปกติ ข้อ 14 ระบุว ่า “ การแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ หรือ 
รองศาสตราจารย์ เมื่อ ก.พ.ว. พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้งและแจ้งให้ ก .พ.อ.ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกคำสั่ง
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2567 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ได้พิจารณาอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 1 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย 
(เกณฑ์ปี 2560) ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเสนอ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบ อนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรง
ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  จำนวน 1 ราย คือ ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ สำราญ  และให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 4 ราย คือ 1. นายจักรกฤษณ์ มะโหฬาร 2. นางสาวธนัชชนม์ แจ้งขำ 3. นางสาววันดี  
ศรีสวัสดิ์ 4. นางสาวนันทยา คงประพันธ์   

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.3.6 พิจารณาการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย  (เกณฑ์ ปี 2564) (เสนอเป็นเอกสารลับ) 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เร ื ่อง หล ักเกณฑ์และว ิธ ีการพิจารณาแต ่งต ั ้ งบ ุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ .ศ. 2564 หมวด 1 การแต่งตั ้งอาจารย์ประจำ 
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ข้อ 6.1.4 เมื่อ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พิจารณาความเห็น
ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคำสั่งแต่งตั้ง
และแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. กำหนด นั้น 

ในการนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 
2567 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางว ิชาการ ได ้พ ิจารณาอนุม ัต ิ ให ้พนักงานมหาว ิทยาล ัย (สายว ิชาการ) ให ้ดำรงตำแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย 

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา อนุมัติการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั ้งพนักงาน
มหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย  ตามที่คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเสนอ 

ทั้งนี้ นายวิชัย นระมาตย ์ไม่ได้ร่วมพิจารณา เนื่องจากมิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะกรรมการพิจารณา
ตำแหน่งทางวิชาการ กล่าวว่า ระเบียบวาระนี้ได้ผ่านการตรวจสอบและกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการเรียบร้อยแล้ว  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ให้ดำรง
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 13 ราย คือ 1.นายวิชัย นระมาตย์ 2.นางสาวดวงทิพย์ ฤคณีย์ 3.นายชูศักดิ์ 
พูลมา 4.นางสาวสุธาทิพย์ เลิศวิวัฒนชัยพร 5.นายกิตติคม สุขคำมี 6.นางสาวสุพรรณี ชีนะเภท 7.นายสุวิทย์  
สมสุภาพรุ่งยศ 8.นายสุนทรา เฟื่องฟุ้ง 9.นายณพงศ์ วรรณพิรุณ 10.นางสาวปวีณา สุขสอาด 11.นางสาวลาวัลย์  
ขันเกษตร 12.นายยอดชาย สิงห์ทอง 13.นายอนุวัฒน์ บำรุงกิจ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรอง
มติในระเบียบวาระการประชุมนี้แล้ว 
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4.3.9 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) 

ด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 
ในวันที ่14 มิถุนายน  2567 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ข้อ 4 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ประกอบด้วย 

1. ......................................     ประธานกรรมการ  
ซึ่งมาจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. อาจารย์เฉลิม  ขุนเอียด      กรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิศว์  สงเคราะห์     กรรมการ 
ซึ่งมาจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สุขแจ่ม    กรรมการ 
5. อาจารย์ธง  คำเกิด     กรรมการ 
ซึ่งมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการคัดเลือกกันเอง จำนวนสองคน 
6. ......................................     กรรมการ 
7. ......................................     กรรมการ 
ซึ่งมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก จำนวนสองคน 
8. นายสัตวแพทย์สถิตย์  อรุณแสง    เลขานุการ 
9. นายพีระศักดิ์  จีนันตะ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวกมลชนก  ลมสมบุตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้สภามหาวิทยาลัยโดยคำแนะนำของอธิการบดีแต่งตั ้งข้าราชการเป็นเลขานุการและอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกิน 2 คน  

บัดนี้ ผู ้ดำรงตำแหน่งผู ้บร ิหารที ่ม ิใช ่กรรมการสภามหาวิทยาลัยคัดเล ือกกันเองจำนวนสองคน  
ตามข้อ 4 (2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว ่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และ 
ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการคัดเลือก
กันเองจำนวนสองคน ตามข้อ 4 (3) ของข้อบังคับดังกล่าว ได้ดำเนินการคัดเลือกกันเองเป็นที ่เร ียบร้อยแล้ว 
และอธิการบดีได้เสนอรายชื่อเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจำนวนสองคน ตามข้อ 4 วรรคสอง ของข้อบังคับดังกล่าว 
เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ฝ่ายเลขานุการขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเลือกบุคคลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ  
ข้อ 4 (1) และ (4) เพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยตามลำดับที่ 1, 6 และ 7 

เอกสารแนบปรากฏตาม QR Code  
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จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย   
(ก.อ.ม.) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ขอเสนอชื่อ นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ 
เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย 

ทั้งนี ้ นางยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู ้ถูกเสนอชื ่อเป็นกรรมการ 
ชุดดังกล่าว งดร่วมพิจารณา 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการชุดดังกล่าวที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จึงไม่ได้ร่วมพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั ้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ
มหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางยินดี  วัชรพงศ ์  ต่อสุวรรณ    ประธานกรรมการ  
2. อาจารย์เฉลิม  ขุนเอียด      กรรมการ 
3. อาจารย์เอกวิศว์  สงเคราะห์     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  สุขแจ่ม    กรรมการ 
5. อาจารย์ธง  คำเกิด     กรรมการ 
6. นายพิสิษฐ์ ลีลาวัชโลภาส     กรรมการ 
7. นายวิชัย ชื่นชมพูนุท     กรรมการ 
8. นายสัตวแพทย์สถิตย์  อรุณแสง    เลขานุการ 
9. นายพีระศักดิ์  จีนันตะ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางสาวกมลชนก  ลมสมบุตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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4.4 พิจารณาเรื่องการจัดการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
4.4.1 พิจารณาอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม 
ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 

ด้วยการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ได ้ทำการประมวลผลการเร ียนของนักศึกษา ตามหลักฐานที ่ผ ่านการตรวจสอบความถ ูกต ้องและครบถ ้วน 
จากคณะ พบว่ามีผู้ผ่านการศึกษารายวิชาครบตามข้อกำหนดของหลักสูตร และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับฯ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญา
ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสมควรสำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2567 
และระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2567 จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 399 ราย ซึ่งสามารถสรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับชั้น และคณะ ดังนี้ 

 

คณะ 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (คน) 

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพ 

ประกาศนียบตัร
วิชาชีพชั้นสูง 

อนุปริญญา ปริญญาตร ี ปริญญาโท รวม 

1. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม - 30 - 47 - 77 

2. เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร - - 1 11 - 12 

3. บริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 6 33 - 62 9 110 

4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี - - - 88 1 89 

5. วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 10 - - 73 5 88 

6. ศิลปศาสตร ์ - - - 15 8 23 

รวมท้ังสิ้น 16 63 1 296 23 399 

ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 และมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566 จำนวน 24 คน ดังนี้ 
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ลำดับ
ที ่

คณะ 
จำนวน
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 

เกียรตินิยม จำนวน
รวม

เกียรติ
นิยม 

ร้อยละ อันดับ 
1 

อันดับ 
2  

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 47 1 2 3 6.38  

2 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 11 - - 0 0.00  

3 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 62 4 4 8 12.90  

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 88 4 7 11 12.50  

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 73 1 1 2 2.74  

6 คณะศิลปศาสตร์ 15 - - 0 0.00  

  รวมทั้งสิ้น 296 10 14 24 8.11  

โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 
สิงหาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบ
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2566 และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (7) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่ เพื่ออนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ดังรายนามต่อไปนี้ 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับ
เกียรติน ิยม ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาฤดูร ้อน ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั ้งส ิ ้น 296 ราย  
ตามรายชื่อดังเสนอข้างต้น 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับ
เกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี  ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 จำนวนทั ้งสิ ้น 296 ราย  
ดังเสนอ 
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ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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4.4.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้กำหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ ดังนี ้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้แก่ ระบบตามเกณฑ์  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ IQA) ระดับหลักสูตร ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ ระบบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์  AUN-QA (ASEAN University Network Assurance) และ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ระบบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 (เกณฑ์ IQA) ระดับคณะ/ระดับสถาบัน ของ สป.อว. หรือ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยตระหนักถึงกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง จึงได้จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการนี้  จึงขอเสนอแผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
   1.1 ระดับหลักสูตร 
 1) เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สป.อว.  หรือ 
 2) เกณฑ์ AUN-QA V.4 
   1.2 ระดับคณะ/ระดับสถาบัน 
 1) เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ สป.อว.  หรือ 
 2) เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี พ.ศ. 2567-2570 
2. แผนการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย 
 2.1 การดำเนินงาน 
 2.2 แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3 แผนที่กระจายความรับผิดชอบตัวบ่งชี ้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  

(KPIs-Mapping) และข้อมูลพื้นฐาน CDS (Common Data Set) ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูม ิ

 2.4 เป้าหมายการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 2.5 ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
3. เป้าหมายคุณภาพปีการศึกษา 2567 ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ คือ คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ เท่ากับ 4.74 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังนี้  
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เป้าหมายผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557 ระดับสถาบัน จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  

2565 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  

2566 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา  

2567 
แปรผล 

แผน ผล แผน *ผล แผน 
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต 4.00 4.10 4.00 4.27 4.32 ดี 
องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 4.51 4.54 4.51 4.26 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  3  การบริการทางวิชาการ 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  4  การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่  5  การบริหารและการจัดการ 5.00 4.85 5.00 4.79 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.50 4.51 4.50 4.50 4.74  

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี ดีมาก  
 

หมายเหตุ : * ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นผลการประเมิน รอบ 12 เดือน 
โดยมหาวิทยาลัยกำหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 21-22 
สิงหาคม 2567 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ในการประชุมครั้งที่ 
1/2567 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 
2567 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซ่ึงบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า แผนการประกันคุณภาพฯ นี้
แตกต่างจาก แผนการประกันคุณภาพฯ ปี 2566 อย่างไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
แผนการประกันคุณภาพฯ ปี 2567 จำนวนตัวบ่งชี้เท่าเดิมซึ่งการประเมินผลของปี 2566 นั้นคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.50 
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ซึ ่งอยู ่ในระดับดี และในปี 2567 ตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 4.74 ซึ ่งจะอยู ่ในระดับดีมาก ซึ ่งคะแนนที ่จะได้เพิ ่มขึ ้นคือ 
เรื่องคุณภาพของอาจารย์ ทั้งคุณวุฒิปริญญาเอกและตำแหน่งทางวิชาการที่มีเพ่ิมขึ้นในปี 2567 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีข้อสังเกตว่า มีการตั ้งค่า
เป้าหมายที่ค่อนข้างก้าวกระโดด ปีการศึกษา 2565 ได้คะแนนการประเมิน 4.51 ปีการศึกษา 2566 ได้คะแนนการ
ประเมิน 4.50 ส่วนในปีการศึกษา 2567 มีการตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ 4.74 การตั้งค่าเป้าหมายที่สูงนั้นมีอะไรที่จะเสริม
คะแนนให้ได้ถึงค่าเป้าหมายที่ตั ้งไว้ และขอให้ตรวจสอบผลของปีการศึกษา 2566 ว่าทำไมถึงลดลง อาจจะเป็นการ
ผิดพลาดของตัวเลข   

อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวว่า ขอปรับแก้ในผลของปีการศึกษา 2566  
ซึ่งแผนนั้นตั้งไว้คือ 4.50 และผลทีไ่ดค้ือ 4.51 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพล สุขชนะ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กล่าวว่า 
องค์ประกอบที่คาดว่าน่าจะได้เพิ่มขึ้นคือ 1. การผลิตบัณฑิตที่สูงขึ้น 2. งานวิจัยที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักที่
สามารถดำเนินการและมีผลงานที่มากขึ้นจากการสำรวจเพ่ิมเติมของคณะและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ตนมีความเห็นว่าเป็นการ
ตั้งค่าเป้าหมายที่ค่อนข้างสูง หากปีการศึกษา 2567 ได้ผลการประเมินไม่ถึง 4.74 จะมีผลว่าไม่บรรลุเป้าหมาย อาจจะ
ตั้งเป้าหมายประมาณ 4.6 - 4.65 เพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมาย 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เห็นด้วยกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  
อัครเอกฒาลิน แต่เมื่อดูคะแนนของ ปีการศึกษา 2566 เช่น คะแนนขององค์ประกอบที่หนึ่ง การผลิตบัณฑิตได้ 4.27 และ
ปีการศึกษา 2567 ตั ้งเป ้าหมายเป็น 4.32 ซึ ่งถ ือว ่าดี แต่คะแนนขององค ์ประกอบที ่สอง การว ิจ ัย  คะแนน  
ของปีการศึกษา 2566 คือ 4.26 แต่เป้าหมายของปีการศึกษา 2567 คือ 5.0 นี่อาจจะคือสาเหตุหลักที่ทำให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยนั้นเพ่ิมขึน้ 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ขอเสนอแนะ 
ให้กลับไปทบทวนค่าคะแนนของปีการศึกษา 2567 อีกครั ้ง เพราะการตั ้งค่าเป้าหมายสูงถึงแม้จะได้ระดับดีมาก 
แต่อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่สมเหตุสมผล 

อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ 
อัครเอกฒาลิน ว่าคะแนน 4.74 นั้นสูงเกินไป เกณฑ์ของแผนประกันคุณภาพนั้นมีสองประเภท คือประเภทกระบวนการ  
ซึ่งคะแนนเต็มคือ 5 นั้น ปัจจุบันก็ได้ 5 อยู่แล้ว แต่ประเภทคุณภาพ การจะได้คะแนน 5 นั้น ค่อนข้างยาก ซึ่งคะแนน 
4.74 ก็มองว่ายากที่จะไปถึง 

ส่วนที่นายกสภาฯ สอบถามว่าเร ื ่องนี ้ต ่างจากปีที ่แล ้วอย่างไร  ตนคิดว่าต่างอยู ่สองประเด ็นคือ  
1. เดิมมหาวิทยาล ัยใช้ เกณฑ์ประกันคุณภาพแบบ IQA เป็นปกติของ สป.อว. แต่ในแผนประกันคุณภาพฉบับ 
ปีการศึกษา 2567 นั้น ได้ให้หน่วยงานระดับสาขาหรือหลักสูตรสามารถเลือกได้ว่าจะทำ  IQA หรือ AUN-QA แต่
มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายที่จะทำ AUN-QA หากเป็นหลักสูตรใหม่จะต้องทำ AUN-QA ส่วนระดับคณะหรือมหาวิทยาลัย
เป้าหมายคือจะต้องใช้เกณฑ์ EdPEx แต่ในร่างแผนฉบับปีการศึกษา 2567 นั้น ยังเลือกได้อยู่ว่าจะเป็น IQA หรือ EdPEx 
ซึ่งนี่เป็นส่วนสำคัญที่แตกต่างจากปีที่แล้ว 
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ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ สอบถามว่า ในองค์ประกอบที ่สอง การวิจัย  
ค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2567 คือ 5.00 หากจะปรับเป็น 4.7 หรือ 4.8 จะสามารถทำได้หรือไม่ เพราะหาก
เปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา อาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงเกินไป 

อาจารย์ธานี สมวงศ์ กรรมการสภาฯ จากผู้บริหาร กล่าวว่า เห็นด้วย และขออนุญาตเสนอที่ประชุมว่าให้
เห็นชอบร่างแผนการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้ แต่ว่าให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกลับไปดูข้อมูล
เพ่ือทบทวนตัวบ่งชี้บางตัวให้คะแนนมีความเหมาะสมในการปรับเพ่ิมต่อไปได้หรือไม่ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่ 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เห็นด้วย 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2567 และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการให้สำนักส่งเสริม
วิชาการและทะเบียนไปทบทวนค่าเป้าหมายของบางองค์ประกอบหรือบางตัวบ่งชี้ให้คะแนนมีความเหมาะสม 
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 

ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
4.4.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับ

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั ้ งที ่  5/2567 เมื ่อวันพุธที ่ 8 พฤษภาคม 2567 ที ่ประชุม 
มีมติเห ็นชอบแผนการร ับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพ ระดับประกาศนียบัตรว ิชาช ีพช ั ้นสูง  
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ไปแล้วนั้น ต่อมา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรได้ของดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับ
นักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2568  เนื ่องจากในปีการศึกษา 2566 มีจำนวนผู ้สมัครเข้าศ ึ กษา 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และปีการศึกษา 2567 ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา โดยมีข้อมูลจำนวน
นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566–2568 เทียบกับแผนการรับ และข้อมูลการของดรับสมัครนักศึกษา  
จากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวน 30 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566–2568 มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ 
ที่ 

รหัส 
สาขา 

สาขาวชิา ศูนย์ ระดับ 
ปีการศึกษา 2566 ปีการศึกษา 2567 ปีการศึกษา 2568 

แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ แผนรับ 
จำนวน 
รับจริง 

ร้อยละ 

1 220 วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ 4 ป ี หันตรา ป.ตร ี 30 0 0.00 15 0 0.00 15 0 0.00 

2 225 
วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ 4 ป ี
(สมทบ) 

หันตรา ป.ตร ี 0 0 0.00 7 0 0.00 7 0 0.00 

3 228 
วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ       
(เทียบโอน) (สมทบ) 

หันตรา ป.ตร ี 0 0 0.00 8 0 0.00 8 0 0.00 

     

2. ข้อมูลการของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี
การศึกษา 2568 จำนวน 30 คน มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ลำดับ 
ที่ 

รหัส 
สาขา 

หลักสตูร สาขาวชิา ศูนย์ 
ครั้งที่ วัน เดือน ป ี

ที่หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ (คน) 
ภาคการศึกษา 

1/2568 2/2568 รวม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร           

1 220 วศ.บ. วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ 4 ป ี หันตรา 
ครั้งที่ 11/2565 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
15 - 15 

   รวม หลักสตูร ป.ตรี 4 ปี ภาคปกต ิ   15 - 15 

2 225 วศ.บ. วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ 4 ป ีสมทบ หันตรา 
ครั้งที่ 11/2565 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
7 - 7 

   รวม หลักสตูร ป.ตรี 4 ปี ภาคสมทบ   7 - 7 

3 228 วศ.บ. 
วิศวกรรมฟาร์มอจัฉริยะ (เทียบโอน
รายวิชา) สมทบ 

หันตรา 
ครั้งที่ 11/2565 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
8  8 

   
รวม หลักสตูร (เทยีบโอนรายวชิา) 

ภาคสมทบ 
  8  8 

   รวมทั้งหมด   30 - 30 
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ในการนี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูล
ออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567  
มีมติเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา ขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
และอุตสาหกรรมเกษตร และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
   

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษา และ 
ขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า เรื่องนี้ควรที่จะให้ผู้เสนอหลักสูตรมา
อธิบายถึงสาเหตุของการตั้งหลักสูตรนี้แล้วไม่สามารถประสบความสำเร็จในการหานักศึกษา เพราะหากจะจัดตั้ง
หลักสูตรควรที่จะประสบความสำเร็จไม่อย่างนั้นอาจทำให้เสียชื่อเสียงหากรับสมัครแล้วไม่มีผู้สมัคร ต่อไปอาจจะไม่ได้
คัดคุณภาพนักศึกษา จะต้องไปดูวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการจะเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เรื่องที่สมควรทำ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กล่าวว่า ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือในสภาวิชาการ และพบประเด็นว่าตัวของหลักสูตรอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทาง ดังนั้นตอนนี้
คณะวิศวะกรรมศาสตร์ฯ จะรับเอาหลักสูตรนี้เข้าไปประชาสัมพันธ์และดำเนินการให้ก่อนในช่วงปีนี้เพ่ือที่จะดูแนวโน้ม
นักศึกษาว่าจะมีผู้สมัครหรือไม่ 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์ม
อัจฉริยะนั้นเป็นที่ต้องการของตลาดของประเทศ เหตุใดจึงไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา ได้ใช้วิธีการอย่างไรในการที่จะหานักศึกษา  

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ตนเคยแนะนำคณะบริหารฯ 
ว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยเรายังไม่มีชื่อเสียง จึงต้องสรรหานักศึกษา และวิธีการสรรหานั้น แนะนำว่าให้ไปทุกจังหวัด 
เข้าไปที่โรงเรียนประจำจังหวัดเพ่ือเสนอหลักสูตร เสนอทีมงาน ว่ามหาวิทยาลัยมีแบบนี้  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กล่าวว่า ในส่วนของการประชาสัมพันธ์คณะได้ปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีการเปิดคอร์สสั้นเพื่อที่จะให้ทดลองเรียน
ฟรีและไปตามโรงเรียนต่างๆ เพื ่อที ่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตร  คณะและมหาวิทยาลัย แต่ผลตอบรับยังไม่ดี 
ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุกับทางสภาวิชาการและสรุปได้ว่าอาจเพราะเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ แต่อยู่ในคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็นไปได้ว่าหากย้ายคณะแต่ยังคงหลักสูตรนี้อยู่อาจจะ
สามารถสรรหานักศึกษาได้ 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หากดูจากชื่อหลักสูตรควรที่จะย้ายไปอยู่กับ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เพราะนักศึกษาที่มาเรียนนั้นหากไปอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ อาจจะไม่มั ่นใจ เพราะ 
ชื ่อเป็นของวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต แต่ถ ้าเกี ่ยวกับคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ก็ควรจะเป็นการบูรณาการ 
เรียนข้ามศาสตร์ คือได้ว ุฒิ วศ.บ. ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ ่งความต้องการของตลาดจะมากกว่า เพราะคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรฯ อาจจะยังไม่มีความพร้อมทางด้านวิศวกรรมพ้ืนฐาน เพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้หากจะทำต่อแนะนำ
ให้ไปร ่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร ์ฯ และให้หล ักส ูตรนี ้อย ู ่ท ี ่คณะว ิศวกรรมศาสตร ์ฯ แต่สอนร ่วมกันเพราะ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็นผู ้นำไปใช้ด้วย เป็นการเปิดหลักสูตรแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ซึ ่งในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ก็ทำอยู่  

ศาสตราจารย ์พ ิ เศษช ัยส ิทธิ์  ตราช ูธรรม นายกสภามหาว ิทยาล ัย  กล ่ าวว ่ า เราต ้องการให้  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นคณะเกษตรชั้นนำทางด้านเกษตรกรรม
ของภาคกลางตอนบน ซึ่งยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร ฝากคณบดีให้ไปหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย และระเบียบวาระนี้ควรเป็น
เพียงการงดรับสมัครนักศึกษา ไม่ใช่ยกเลิกหลักสูตรใช่หรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
กล่าวว่า เป็นเพียงการงดรับชั ่วคราวไม่ใช่การยกเลิกหลักสูตร  และหลักสูตรจะเป็นการบูรณาการร่วมกันกับ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หากเป็นแผนของปี 2568 แสดงว่ายังมี
ระยะเวลา จึงไม่ควรที่จะของดรับ อาจชะลอการเปิดรับสมัคร ถึงได้นักศึกษามาน้อยก็ยังดีกว่างดรับสมัครนักศึกษา 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องของการศึกษากับ
ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจะต้องหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นภาคอุตสาหกรรม เพราะความรู้จะต้องตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ไม่อย่างนั ้นนักศึกษาที ่จบมาจะไม่มีงานทำ เพราะฉะนั้นเบื ้องต้นจะต้องหาสถานประกอบการ 
มาเป็นพาร์ทเนอร์ และเสนอให้พนักงานของเขามาศึกษาเพื่อนำความรู้ไปต่อยอด และ หากชะลอขอให้เสนอแผนว่า
จะดำเนินการอย่างไรต่อไป จะไปติดต่อบริษัทไหน จะคัดนักศึกษาอย่างไร 

ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ อัครเอกฒาลิน กรรมการสภา ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า แผนการรับนี้เป็นแผน
ของปี 2568 ซึ่งกว่าจะเปิดการเรียนการสอนยังมีระยะเวลาอีกเกือบปี ควรย้ายแผนนี้ไปเป็นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
และหากจะงดรับสมัครเลยจะกลายเป็นว่าทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ก็จะไม่มีการรับนักศึกษาปี 2568 ด้วย 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ให้ชะลอการงดรับและให้คณะไปจัดทำแผนว่า
จะย้ายไปคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ และเปิดรับในปี 2568 หรือไม ่หรือจะเปิดรับในปี 2569 ขอให้จัดแผนมา 
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นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า เห็นด้วยกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์  
อัครเอกฒาลิน เพราะว่ามีข้อแนะนำจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านถึงวิธีสรรหานักศึกษา  และแผนการรับนี้ 
เป็นของป ี2568 คิดว่าไม่ควรงดรับ อาจจะหาวิธีการตามที่กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอ 

ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล กรรมการสภาฯ ผู ้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว ่า ขอให้ไปสรรหานักศึกษา 
ตามโรงเรียนประจำจังหวัด หรือสถานประกอบการ แม้จะจำนวนน้อยก็ควรเปิดสอน ยิ ่งน้อยยิ ่งมีคุณภาพ  
อาจารย์ผู้สอนจะยิ่งสามารถใส่ใจได้เพ่ิมข้ึนและให้ออกไปสร้างชื่อเสียง 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวโดยสรุปว่า ที่ประชุมควรไม่อนุมัติ 
การของดรับสมัครนักศึกษา และขอนำข้อมูลออกจากแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมไม่เห็นชอบการของดรับสมัครนักศึกษาและขอนำข้อมูลออกจาก
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์ม
อัจฉริยะ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยนำ
ข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปพิจารณาดำเนินการ 
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4.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษา  หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปร ับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการศึกษาของ
นักศึกษา ราย นายวัชรพล  บุญปั้นผล รหัสนักศึกษา 462280321003 ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ว ่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 ข้อ 13 (2) หลักสูตรปริญญาโท  
ให้ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกินห้าปีการศึกษา  ข้อ 14 (1) ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยทำให้นักศึกษาไม่สามารถสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนดตามข้อ 13 สามารถขอขยายเวลาการศึกษาต่อไปได้อีก
ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา แต่ไม่เกินสองภาคการศึกษา โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว และเมื่อได้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งปวงแล้ว ให้ถือว่าได้รับการขยายเวลา
การศึกษาต่อไปได้หนึ่งภาคการศึกษา  และหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่ อว 0204.2/ว8471 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่องการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 10 เมษายน 2567 มีมติเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษา  
ทุกระดับชั ้นปริญญาที่ครบกำหนดระยะเวลาการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ออกไปได้อีก 1 ปีการศึกษา  
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2/2567  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567  
มีมติเห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  และให้นำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาว ิทยาล ัยเพ ื ่อโปรดพิจารณา ให ้ความเห ็นชอบการขอขยายเวลาการศ ึกษา 
ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
ขออนุญาตถอนระเบียบวาระนี้ออกจากการพิจรณา 
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมให้ถอนระเบียบวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลา
การศึกษาของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2566) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4.4.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ใช้รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 
เป็นต้นมา และขณะนี้ครบกำหนดที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที ่ สป . อว. กำหนดไว้ คือ  
อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 โดยกำหนดการเปิดสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เป็นต้นไป ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์นนทบุรี  
 

สาระสำคัญของหลักสูตรปรับปรุง 
1. สถานการณ์และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล ครั้งนี้ได้พิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของ
การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอันเป็น
ผลกระทบโดยตรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อีกท้ังผลจากการพัฒนาด้านดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น
รัฐบาลหรือภาคเอกชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลและการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ในปัจจุบันหลายๆ 
องค์กรยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ที่สามารถนำข้อมูลมาใช้ให้ เกิด
ประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบ ตลอดจนในการสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร รวมถึงมีความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจและเชิงอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ 
ดังนั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางสังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแส
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโต
ต่อไปได้อย่างมั่นคง ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาของการต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและการบริการที่ใช้เทคโนโลยี
ที่เข้มข้น สอดคล้องกับแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่มีแนวคิดในการสร้าง
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านดิจิทัลอย่างยั่งยืน เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย
เทคโนโลยีใน 4 มิติ ประกอบด้วย 1) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล รวมถึงการจัดเก็บข้อมูล การนำข้อมูล
ออกมาใช้ประโยชน์ หรือการเปลี่ยนข้อมูลเป็นชิ้นงานฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น 
2) การเชื ่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจสังคม เกิดการเชื่อมโยงของเศรษฐกิจสังคม ทั้งโลกกึ ่งเสมือนและ 
โลกเสมือนที่คนสามารถดำเนินชีวิตได้ทั้งสองโลกพร้อม ๆ กัน 3) ข้อมูลเกิดจากการเชื่อมโยง อุปกรณ์ บุคคล ธุรกิจ 
สังคม เกิดข้อมูลขนาดใหญ่ และถูกนำไปประมวลเพื่อก่อประโยชน์ในมิติต่าง ๆ มากขึ้น 4) ยุคอัตโนมัติที่เกิดจากการ
เข้าถึงดิจิทัล โดยมิติที่สำคัญ คือ ข้อมูลดิจิทัล ซึ่งไม่ใช่ข้อมูลขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องผสานกับเทคโนโลยี  
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ขั ้นสูงอีกด้วย สาระสำคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ที ่ 1 คือ การปรับทุนมนุษย์สู ่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ทักษะด้านดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล จึงมีความต้องการสูงในทุกภาคเศรษฐกิจของ  
ประเทศจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ปัจจุบันแต่ละองค์กรมีข้อมูลที ่มีขนาดใหญ่ และ  
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ย่อมต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี ซึ ่งการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นเครื่องมือในการสร้างสารสนเทศ  
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ การจัดการปัญหา เพ่ือให้การดำเนินงานและการบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการ
เตรียมความพร้อมในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกลุ่มที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล
ทางด้านวิทยาการการจัดการข้อมูล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้และเชี่ยวชาญ
ทางด้านวิทยาการการจัดการข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยบัณฑิตสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
ตลอดจนใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที ่เหมาะสมเพื ่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาระบบงานเชิงธุรกิจและเชิง
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างบัณฑิตและ
กําลังคนที่มีสมรรถนะและศักยภาพ สําหรับการทํางานในอุตสาหกรรมดิจิทัลและเป็นกลไกสําคัญในการขั บเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประเภทวิชา หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเทียบเท่า 

3. จำนวนรับนักศึกษา  

      3.1 แผนการเรียน 4 ปี ภาคปกติ 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2568 2569 2570 2571 2572 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

3.2 แผนการเรียน 4 ปี ภาคสมทบ 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2568 2569 2570 2571 2572 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 
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รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30 

4. โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 
  

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 89 หน่วยกิต 96 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต     125 หน่วยกิต     126 หน่วยกิต     
  

โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อพุธวันที่ 27 
มีนาคม พ.ศ. 2567 ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 และท่ีประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการการจัดการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการการจัดการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการ
จัดการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว  
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คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4.4.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอคืนสภาพและขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เกินหนึ ่งปี 

นับจากวันที ่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ราย นายจักรกฤษณ์ วุธรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา  
ราย นายจักรกฤษณ์ วุธรา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กลุ ่มเรียน EE16031E หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที ่  1 ป ีการศึกษา 2565 เน ื ่องจากนักศึกษาลงทะเบียนเร ียนยังไม ่สมบูรณ์ 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จึงมีผลให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2565 

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอคืนสภาพและขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2566 และภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ราย นายจักรกฤษณ์ วุธรา ทั้งนี้ นักศึกษาได้ทำเรื่องขอ
คืนสภาพเกินหนึ ่งปีน ับจากวันที ่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และยังเหลือรายวิชาที ่ต ้องลงทะเบียนเร ียน  
จำนวน 1 รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม รายวิชา 502-41-25 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า  
3(1-6-5) เพ่ือให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษา 

 โดยที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพและ
ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เกินหนึ่งปีนับจากวันที ่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ราย นายจักรกฤษณ์ วุธรา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอคืนสภาพและขอรักษาสภาพการ
เป็นนักศึกษา เกินหนึ่งปีนับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ราย นายจักรกฤษณ์ วุธรา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ผ ู ้ช ่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนาพล ส ุขชนะ ผ ู ้อำนวยการสำน ักส ่งเสร ิมว ิชาการและงานทะเบ ียน  
ขออนุญาตถอนระเบียบวาระนี้ออกจากการพิจรณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมให้ถอนระเบียบวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอคืนสภาพและ 
ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา เกินหนึ ่งปีน ับจากวันที ่พ ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ราย นายจักรกฤษณ์ ว ุธรา  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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คณะศิลปศาสตร์ 
4.4.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอเพิ ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2568  

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์ 

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ระเบียบวาระที่ 
4.4.1 มีมติเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นสูง 
ระดับปร ิญญาตร ี และระด ับบัณฑิตศ ึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ไปแล้วน ั ้น ต ่อมา คณะศิลปศาสตร์  
ขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567) มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  แสดงแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 

ลำดับ 
ท่ี 

รหัส 
สาขา 

หลักสูตร สาขาวิชา ศูนย ์
คร้ังท่ี วัน เดือน ป ี

ท่ีหลักสูตรผ่านความเห็นชอบ 
จากสภามหาวิทยาลยั 

แผนการรับ 2568 (คน) 

1/2568 2/2568 รวม 

คณะศิลปศาสตร ์      

1 - ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี หันตรา ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 30 - 30 

   รวม หลักสูตร ป.ตรี 4 ป ีภาคปกต ิ      
 

 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ พิเศษ/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 
พฤษภาคม 2567 และที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติเห็นชอบการขอเพ่ิม
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และ 
ให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ซึ่งบัญญัติให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจหน้าที่กำกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ  

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารใน QR Code 

 
 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ 
ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2567) คณะศิลปศาสตร์ 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบการขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 
2568 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2567)  
คณะศิลปศาสตร์ 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ 
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

5.1 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567 ตามกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2567 คือ วันพุธที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 

ตารางกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 
 

ครั้งที ่ วัน  เดือน  ปี หมายเหตุ 
1/2567 10 มกราคม 2567  
2/2567 14 กุมภาพันธ์ 2567  
3/2567 13 มีนาคม 2567  
4/2567 24 เมษายน 2567  
5/2567 8 พฤษภาคม 2567  
6/2567 12 มิถุนายน 2567  
7/2567 10 กรกฎาคม 2567  
8/2567 14 สิงหาคม 2567  
9/2567 11 กันยายน 2567  
10/2567 9 ตุลาคม 2567  
11/2567 13 พฤศจิกายน 2567  
12/2567 11 ธันวาคม 2567  

 

จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา 

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2567  
ในวันพุธที่ 11 กันยายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้) 
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5.2  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหารตำแหน่งอธิการบดี ประจำปี 
พ.ศ. 2567 

ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับ 
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 ข้อ 9 ให้สภามหาวิทยาลัยกำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธ ีการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู ้บร ิหารตามข้อบังคับนี้  เป็นประจำทุกปีโดยกำหนดตัวชี ้ว ัด  (KPI)  
ในแต่ละตำแหน่ง และนำผลนี้ไปใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนในส่วนของเงินเดือน นั้น 

ในการนี ้ เพื ่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้บริหารตำแหน่งอธิการบดี  ประจำปี พ.ศ. 2567  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 9/1 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย 

(1) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(3) กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ    จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(4) ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ   เป็นกรรมการ 
(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ จำนวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ 
(6) รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านบริหารงานบุคคล  เป็นเลขานุการ 
ทั้งนี ้อาจมีผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และอำนาจพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้บริหารตามข้อบังคับฯ เพ่ือใช้ในคราวถัดไปด้วย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ 
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559  

จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหาร
ตำแหน่งอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567  

มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของผู้บริหาร
ตำแหน่งอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ  อัครเอกฒาลิน    ประธานกรรมการ  
2. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง   กรรมการ 
3. นายสามารถ วัฒนวิจิตร     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฎิวัติ บุญมา    กรรมการ 
5. อาจารย์ ดร.ณัฐชานันท์ อังศุเศรณ ี    กรรมการ 
6. นายสัตวแพทย์สถิตย์ อรุณแสง    เลขานุการ 
7. นายสุบิน เอกจิตต์      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินของผู ้บร ิหารตำแหน่งอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2567  

มีหน้าที่และอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ 

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติใน
ระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
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โรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

5.3 พิจารณามอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมารายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ตามที ่สภามหาว ิทยาล ัยเทคโนโลย ีราชมงคลสุวรรณภูม ิได ้มอบนโยบายให้มหาว ิทยาล ัย  ฯ 
จัดตั ้งโรงเร ียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมที ่ม ีการจ ัดการศึกษาด้วยหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ 
ของสถานประกอบการ เพ ื ่อให ้การจ ัดต ั ้ งโรงเร ียนเตร ียมเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมสามารถส ัมฤทธ ิผลได้   
ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ขอเสนอให้ 
สภามหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมายให้ผู ้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมารายงาน  
ความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไป  

 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั่งการหรือมอบหมายให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมารายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ สอบถามถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมฯ 
และกล่าวว่านี้เป็นเรื่องสำคัญ หากนักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยได้ผ่านการเรียนที่โรงเรียนเตรียมฯ  
มาก่อนนั้นจะเป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพแน่นอน 

ดร.พยุง ศักดาสาวิตร กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กล่าวว่า ตนมีความกังวลเพราะทราบข่าวมาจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่ามีการปรับมาใช้เกณฑ์ของปี 2567 เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมา
ปรับปรุงในเรื่องของหลักสูตรและเสนอเข้าไปใหม่ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สามารถอธิบายเบื้องต้นให้สภามหาวิทยาลัยทราบได้หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย อรัญชัย คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า หลักสูตรเดิม 
ที่ใช้เกณฑ์ของปี 2562 นั้นได้ดำเนินการผ่านสภามหาวิทยาลัยไปแล้วเรียบร้อย รอช่วงการเปิด แต่เมื่อปี 2567  
ที่ผ่านมา สอศ. ได้มีการเปลี่ยนเกณฑ์ ซึ่งหากเปิดก่อนหน้านั้นจะสามารถอาศัยเกณฑ์เดิมเปิด แต่เมื่อยังไม่ได้เปิด 
จึงต้องปรับตามเกณฑ์ ปี 2567 ของทาง สอศ. ที่มีมาใหม่ ตนคิดว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลน่าจะ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได ้

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย สอบถามว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช 
เพชรดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯ ได้กำลังดำเนินการปรับแก้ไขหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ของ สอศ. 
ปี 2567 ใช่หรือไม ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลือเดช เพชรดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมฯ กล่าวว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ใหม่ของ สอศ. ปี 2567 นั้นทำให้ต้องกลับมาทำการปรับปรุงหลักสูตร 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัย  สอบถามว่าจะใช้เวลาเท่าใด และขอให้ใน
การประชุมครั้งถัดไปมารายงานว่าได้ดำเนินการอย่างไร 
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มติสภา มทร.สุวรรณภูมิ ที ่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสั ่งการหรือมอบหมายให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมารายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งถัดไป  

ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวได้ทันที โดยถือว่าที่ประชุมได้รับรองมติ
ในระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 
 
 
 (นายสถิตย์  อรุณแสง) 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ผู้จดรายงานการประชุม  
 

 
 

 
 

 




